

สันติสุขแท้



“โอ อยากให้เจ้า คือเจ้าเองรู้ในกาลวันนั้นว่า สิ่งอะไรจะให้สันติสุข” (ลูกา ๑๘:๔๒)

ถ้าเราจะมองไปรอบ ๆ และดูสิ่งต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เราจะทราบได้ทันทีว่าโลกนี้ไม่มีสันติสุขเลย เรามักจะได้ยินข่าวการต่อสู้ การฆาตกรรม การสังหารกรรม และข่าวลือของสงครามจากทุกแห่งทั่วโลกอยู่เสมอ ๆ ไม่น่าประหลาดใจเลยที่เราได้พบแต่เรื่องราวอันน่าสยดสยองในหน้าหนังสือพิมพ์แทบทุกวัน ที่คนทั้งหลายได้กระทำความบาปแก่กันและกันด้วยความอาฆาตพยาบาทเกลียดชัง และอิจฉาริษยา ผู้นำคนสำคัญของโลกหลายคนได้ใช้ความพยายามมานานนับปีที่จะแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้โลกเกิดสันติสุข แต่ก็ไม่เคยปรากฏว่ามีผู้ใดทำสำเร็จ ความทุกข์ได้ทวีมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะแต่ในสภาพของโลกภายนอกเท่านั้น แต่มันได้แพร่ไปถึงทุกบ้าน นำสลดใจที่เราจะพูดความจริงว่าหลายครอบครัวกำลังขาดสันติสุข และข่าวร้ายยังกวนัน คือคนทั้งหลายไม่มีสันติสุขภายในจิตใจอันแท้จริงและมีคตินั้นแหละคือรากเหง้าแห่งความทุกข์ทั้งหมด

โลกขาดสันติสุขเพราะเหตุใด

ในปฐมกาลพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างโลกให้บริบูรณ์ด้วยต้นหญ้าอันเขียวสด ดอกไม้นานาพันธุ์ ต้นไม้ที่มีผลและที่ไม่มีผลอีกนานาชนิด และบรรดาสัตว์ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ได้บนโลกและที่อาศัยอยู่บนบก ต่อมาพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นคืออาดัมและเอวา ผลแห่งการเนรมิตสร้างในครั้งนั้น โลกเต็มไปด้วยสันติสุข อาดัมและเอวาได้ครอบครองบรรดาสรรพพืชและสรรพสัตว์ทั้งหมด ทุกชีวิตอาศัยอยู่

ร่วมกันอย่างสันติไม่มีความหวาดกลัวซึ่งกันและกัน และไม่เป็นภัยแก่กันและกัน และสามารถเดินเข้าไปหาสิ่งใด และสิ่งที่ใดก็ไม่ทำร้ายแกะ และยิ่งไปกว่านั้น คือสันติสุขระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ พระเจ้ามักจะเสด็จมาในเวลาอื่น เพื่อจะทรงสนทนาและดำเนินไปกับอาดัมและเอวา เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า เขาทั้งสองไม่มีความกลัวในจิตใจ แต่ได้เฝ้าคอยการเสด็จมาของพระองค์ เพื่อร่วมสามัคคีธรรมกับเขาทั้งสองทุก ๆ วัน

ต่อมาซาตานซึ่งเป็นศัตรูของสันติสุข ได้แปลงร่างเป็นงูเข้ามาล่อลวงอาดัมและเอวาให้หลงทำบาปโดยการหลอมนกของพระเจ้า และเพราะว่าที่ใหม่มีความบาปที่นั่นจะไม่มีสันติสุข บัจจุบันนี้เช่นกันคนจำนวนมากพอใจที่จะฟังเสียงของมารร้าย อาดัมและเอวาได้กระทำบาปต่อสุ์พระเจ้าโดยการยอมทำตามคำล่อลวงของซาตาน ทันใดนั้นเองสันติสุขในพระเจ้าซึ่งเขาเคยมีก็อันตรธานจากไป ความสุขและความสวยงามทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้นั้น บัดนี้ถูกทำลายเสียสิ้นด้วยการหลงทำผิดเพียงครั้งเดียว จิตใจของเขาทั้งสองจึงเต็มไปด้วยความกลัว

และในตอนที่เวลานั้นพระเจ้าได้เสด็จมาพบเขาทั้งสองตามปกติ แต่เขาทั้งสองมีความกลัวไม่กล้าที่จะเข้ามาอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าได้ ดังนั้นจึงหลบซ่อนตัวเสีย “เหตุฉนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคน ๆ เดียว” และรวมทั้งเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันด้วย “ทุกคนได้ทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม ๕:๑๒, ๑:๒๓) เมื่อคนหนึ่งทำบาป ผลของความบาปก็จะแพร่ไปถึงลูกหลาน จากคนหนึ่งไปสู่อีกหลาย ๆ คนเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ทั่วทั้งโลกกำลังบ้วยด้วยโรคบาป ดังนั้นสันติสุขจึงไม่สามารถเข้าครอบครองโลกนี้ได้

พระเจ้าทรงปรารถนาให้โลกกลับมีสันติสุขอีก

พระเจ้าทรงสถิตอยู่บนสวรรค์ทรงทอดพระเนตรเห็นความเกลียดชัง ความหวาดกลัว ความโสโครกและความบาปต่าง ๆ เกิดขึ้นบนแผ่นดินโลก ดังนั้นโดยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์จึงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อ “จะส่องสว่างแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในความมืด และแก่ผู้ที่อยู่ในเงาแห่งความมรณา เพื่อจะนำเราทั้งหลายไปในทางแห่งความสุขสาราวญ” (ลูกา ๑:๑๘) และเช่นเดียวกันในพระธรรม เอเฟโซ ๒:๑๔ ก็ได้บอกเราว่า “พระองค์นั้นเป็นสันติสุขของเรา” พระเจ้าได้ทรงประทานราชาแห่งสันติสุขแก่โลกนี้แล้ว ถ้าคนในสมัยนั้นเพียงแต่ยอมรับเอาองค์ราชาแห่งสันติสุขนี้เท่านั้น พวกเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีสันติสุขได้อีก

คนทั้งหลายนำเอาอย่างใจกับสันติสุขนั้น

เช่นเดียวกันกับอาดัมและเอวา พวกเขาและคนต่างชาติ และคนอื่น ๆ ทั่วไปในสมัยก่อน ก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและหลงไปกับคำชักชวนของซาตาน พวกเขาปฏิเสธไม่ยอมรับองค์ราชาแห่งสันติสุข พระเจ้าทรงให้เราทั้งหลายมีสิทธิ์เสรีในการเลือกสรร ถ้าเราเลือกเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นกษัตริย์ของเรา พระองค์ก็จะทรงนำสันติสุขมาสู่ชีวิตของเรา พระองค์คร่ำครวญว่า “เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้” (โยฮัน ๑๔ : ๒๗)

พระธรรมโรม ๕ : ๑ ได้บอกเราว่า “ เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อ แล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา” ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้สามารถให้สันติสุขแก่เราได้ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง เกียรติยศและชื่อเสียง ความร่ำรวยการกินและดื่ม สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถให้สันติสุขแก่เราได้ มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่กิจวิญญาณของเราจะรับสันติสุขได้ นั่นคือยอมเข้ามาหาพระเจ้า สารภาพความผิดบาปทั้งหมดต่อพระองค์ และกลับใจเสียใหม่ “ พระองค์ทรงสถิตอยู่และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดคณาปโทษของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากอธรรมทั้งสิ้น” สันติสุขซึ่งพระเจ้าทรงให้แก่นั้น เป็นสันติสุขที่เกินความเข้าใจของเรา ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถอธิบายได้ แต่เราสามารถรับประสบการณ์แห่งสันติสุขนั้นได้ ถ้าเราจะเต็มใจจะทิ้งโลกและสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นของโลก และเต็มใจที่จะละทิ้งความบาปและออกมาจากคณาป แล้วกลับมาหาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและปรนนิบัติพระองค์เท่านั้น จริงอยู่เราอาจจะมีชีวิตอยู่อย่างไรสันติสุข แต่เราก็ไม่ปรารถนาที่จะตายอย่างไรสันติสุข “ เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุข” (โรม ๑๔ : ๑๗) ดังนั้นถ้าเราไม่มีสันติสุขของพระเจ้าในจิตใจของเราแล้ว เมื่อตายไป เราจะไม่ได้รับดารคือนรับให้เข้าสู่สวรรค์เมืองบรมสุขเกษมของพระองค์อย่างแน่นอน

ถ้าเราไม่ยอมคืนรับเอาองค์ราชาแห่งสันติสุขเข้ามาในชีวิต และถ้าเราจะต้องตายในสภาพที่เต็มไปด้วยความบาปแล้ว ก็มีสถานที่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องไป นั่นคือ นรกบังไฟที่ใหม่อยู่เบื้องหน้า ท่านคงไม่ปรารถนาที่จะตายในสภาพที่ท่านเป็นอยู่ในทุกวันนี้ คือสภาพของคนบาปที่กำลังหลงหาย พระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่า “ ความแห่งความทุกข์ทรมานจะพลุ่งขึ้นอยู่เบื้องหน้า” มันเป็นนรกแห่งสุดท้ายที่คณาปจะต้องไป และเราทั้งหลายก็เป็นคณาป “ ไม่มีผู้ชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลย” เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ต้องการไปนรกก็จงหันกลับมาหาพระเจ้าและสร้างสันติสุขกับพระองค์ “ และจงให้สันติสุขของพระคริสต์ครอบครองจิตใจของท่าน” (โคโลซาย ๓ : ๑๕)

พี่น้องที่รักทั้งหลาย ไม่ว่าท่านจะคิดว่าตนเองเป็นคนดีอย่างไรก็ตาม ท่านจำเป็นต้องได้รับความรอด และไม่ว่าท่านจะคิดว่าตนเองเป็นคนเลวอย่างไรก็ตาม พระองค์จะไม่ทรงผลักไส แต่จะทรงรับท่านด้วยเต็มพระทัย ถ้าท่านยังไม่เคยมีประสบการณ์แห่งสันติสุขของพระเจ้าภายในจิตใจ ก็จงรับจากพระองค์เสียแต่บัดนี้ ท่านจะประกอบไปด้วยสง่าราศีและเปี่ยมล้นด้วยความยินดีอย่างเหลือที่จะกล่าวได้

พี่น้องที่รักทั้งหลาย โปรดมอบชีวิตของท่านให้แก่พระเยซูคริสต์เสียแต่บัดนี้ และจงหยุดอยู่บนถนนแห่งชีวิตของคนที่กำลังลาดลงสู่รูกเบื้องล่างนั้นเสีย แล้วหันกลับมาหาพระคริสต์และปรนนิบัติพระองค์ผู้ทรงเป็นจอมภักดิ์และจอมเจ้านาย ท่านอาจพบว่าบรรดาเพื่อนมิตรสหายหลายคนกำลังละทิ้งท่าน แต่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่า “ นี่แหละเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิตย์กว่าจะสิ้นโลก” และสุดท้ายนี้ “ จงให้สันติสุขแห่งพระคริสต์ครอบครองอยู่ในใจของท่านทั้งหลาย”

(โคโลซาย ๓ : ๑๕)

ถ้าท่านสนใจอยากจะทราบเรื่องราวมากกว่านี้เราขอแนะนำหนังสือ “ใจของมนุษย์” ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก หนังสือเล่มนี้ถูกแปลออกเป็นภาษาต่าง ๆ ถึง ๒๐๐ ภาษา เพื่อจะช่วยให้วิญญาณของผู้หลงหาย และหลายคนได้พบกับหนทางแห่งความรอด โดยการอ่านและดูภาพประกอบจากหนังสือเล่มนี้

ถ้าท่านต้องการหนังสือ “ใจของมนุษย์” หรือ “บทเรียนทางโปรแตสแตนต์” โปรดเขียนชื่อที่อยู่อย่างชัดเจน แล้วส่งไปที่....

“ศูนย์รวมชีวิตใหม่”

ตู้ ป.ณ. ๖ - ๑๓

กรุงเทพฯ ๖



The popular “Heart Book” with its soul-saving message is obtainable in over 500 languages. Many have found salvation even just by looking at the pictures.

Kindly write to us if you are able to assist us with further translations of our free Gospel literature, informing us of the language into which you could translate this Gospel literature. Your assistance would be appreciated.

If you have found salvation in Christ, or have been otherwise blessed through our Gospel literature, please let us know. We would like to thank God with you, and remember you further in our prayers.

For **free** Gospel literature, books and tracts in over 540 languages, write to:

EMAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)